

บทที่ 3

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องภาษาสันสกฤตผสมในอักษรไทยที่ 1-4 แห่งคัมภีร์ลิลิตวิสูตระวิมลสรุปี ตัดดังนี้

1. ภาษาที่ใช้ในลิลิตวิสูตระส่วนใหญ่เป็นสันสกฤตแบบปาณินิ แต่ยังคงมีลักษณะของภาษาปรากฏ โดยมากอยู่ในบทร้อยกรองมากกว่าร้อยแก้ว ข้อแตกต่างระหว่างภาษาสันสกฤตในคัมภีร์ลิลิตวิสูตระกับภาษาสันสกฤตปาณินิและกลุ่มภาษาปรากฏก็คือมีการเปลี่ยนแปลงด้านหน่วยเสียง กล่าวคือในภาษาร้อยแก้วมีร่องรอยปรากฏอยู่แต่ไม่มากนัก ส่วนภาษาในร้อยกรองมีลักษณะวิบัติไปมาก หน่วยเสียงหลายหน่วยเสียงเปลี่ยนแปลงไป เหมือนกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับภาษาปรากฏและการที่มีต้นกำเนิดยังคงคงทำให้ลักษณะภาษาดำเนินปรากฏโดยทั่วไป

สำหรับสนธิในบทร้อยกรองร้อยกรอง มีการใช้ที่ไม่ตรงหลักสันสกฤตปาณินิอยู่มาก แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มที่อยู่ในฐานะจะสนธิแต่ไม่สนธิ กลุ่มที่สนธิแต่สนธิไม่ตรงหลักสันสกฤตปาณินิ การสนธิซ้ำจากสนธิไปแล้วกลุ่มที่ตัดหน่วยเสียงบางหน่วยเสียงทิ้งแทนการสนธิ

ปรากฏการณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นลักษณะเด่นของภาษาปรากฏ การใช้สนธิในร้อยกรอง หละหลวมมากถ้าพิจารณาจากสันสกฤตปาณินิ

2. ด้านการสร้างคำและวากยสัมพันธ์

การสร้างคำในร้อยแก้วโดยมากเหมือนสันสกฤตปาณินิ แต่มีลักษณะแตกต่างกันเล็กน้อย โดยเฉพาะเรื่องการแจกวักต์นาม การไม่ใช้ทวิพจน์ การใช้ลิงค์มีการใช้แทนกัน โดยมากใช้แทนกันระหว่างปุงลิงค์และสตรีลิงค์ ส่วนรูปคำลิงค์มีน้อย มีหลายกรณีที่ปุงลิงค์ใช้แทนปุงลิงค์ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีคล้ายคลึงกับที่มีอยู่ในภาษาปรากฏ

ในการใช้วักต์อาชยาตในอักษรไทยที่ 1-4 มีแนวโน้มว่า จะใช้คำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระ

อะ เป็นส่วนมาก ทั้งในร้อยแก้วและร้อยกรอง

การใช้คำกริยาลงท้ายด้วยสระอะนี้ เป็นลักษณะเด่นของกลุ่มภาษาป्राकृत กล่าวได้ว่า สันสกฤตที่ใช้ในลิตวิสตระกูลไม่เคร่งครัดทางไวยากรณ์ดังสันสกฤตปาดิทธิมากนัก

ส่วนการใช้กริยาภักก์ ในอธยายที่ 1-4 แห่งลิตวิสตระกูลมีบางคำผสมกันสองกาล คือ ปुरुวิญญูมานสุย แต่ก็พบเพียงครั้งเดียว ปรากฏการณ์นี้ให้เทียบในภาษาบาลีด้วย

สำหรับการเรียงคำในประโยค การเรียงคำในร้อยแก้วมีรูปแบบทั่วไปเหมือนสันสกฤตแบบปาดิทธิ การเรียงในร้อยกรองขึ้นอยู่กับฉันทลักษณ์เป็นหลัก

3. รูปแบบฉันทลักษณ์ ฉันทลักษณ์ที่ใช้มีช้อย่น่าสังเกตอยู่ 2 ประเด็นคือ

ประเด็นที่ 1 ใช้รูปแบบฉันทลักษณ์ที่มีช้อย่น่าสังเกตในสันสกฤตแบบฉบับ คือ ลุปะชาตีฉันทน์ ผสมกันระหว่างฉันทน์ประเภทตรีชนคือ อินทรวินัยเชษฐกับอุเบษทรวินัย และฉันทน์ประเภทชฎี คือ อินทรวงศ์คู่กับวงศ์สละ ซึ่งแตกต่างจากสันสกฤตแบบฉบับคือ ให้หน่วยเสียงสทฺ 2 เสียงและเสียงครุ 1 เสียง บางทีก็ลงเสียงครุทั้งสี่เป็นหลักเช่นต้องการลหุ บางทีก็ลงสทฺทั้งสี่เป็นหลักต้องการครุ บางทีก็แต่งจำนวนคำเกินช้อย่น่าสังเกต คำนิบาตซึ่งเป็นจำพวกปรกประสมมีมากเกินไปบ้าง บางคำเป็นนิบาตเริ่มด้วยข้อความแต่เรียงในตำแหน่งไม่เหมาะสมบ้าง กล่าวได้ว่าถ้าพิจารณาในเชิงวรรณศิลป์ ภาษาที่แต่งบทพรรณอยู่มาก

ประเด็นที่ 2 รูปแบบฉันทลักษณ์บางตอนที่ใช้ในลิตวิสตระกูล ได้แนวมาจากมาตราฉันทน์ของสันสกฤตมาตรฐาน แต่ไม่ตรงกับฉันทลักษณ์ใดฉันทลักษณ์หนึ่งในภาษาสันสกฤตมาตรฐาน จำนวนมาตราที่ใช้ในแต่ละบทไม่แน่นอน สันนิษฐานว่าผู้แต่งคิดรูปแบบฉันทลักษณ์ขึ้นใช้เอง

ข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้จำกัดขอบเขตการวิจัยอยู่ที่อธยายที่ 1-4 แห่งคัมภีร์ลิตวิสตระกูล ผู้ที่สนใจวิชาการด้านนี้ ก็สามารถจะทำต่อในบทที่ 5 จนกระทั่งถึงบทที่ 27 ได้ตามควร หรือมี ฉะนั้น ก็อาจคัดเลือกคัมภีร์ซึ่งบันทึกด้วยภาษาสันสกฤตผสมอื่น ๆ เช่น ทิพยาวาทน ชาดกมาลา และมหาวัสตุ เป็นต้น

นอกจากนี้ในระหว่างทำวิจัย ผู้วิจัยพบว่าภาษาในคานธารีธรรมบทอันเป็นภาษาปรากฏ
 ภาษาหนึ่งซึ่งบันทึกพุทธวจนะไว้มีการเปลี่ยนแปลงของหน่วยเสียงเป็นลักษณะเฉพาะตนอยู่มาก ผู้
 สืบใจด้านนี้ ก็อาจศึกษาลักษณะภาษาที่บันทึกใน "คานธารีธรรมบท" โดยวิเคราะห์ดูว่า
 ลักษณะภาษารวมทั้งเนื้อหา ได้เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปในรูปใดบ้างโดยละเอียด



ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย